

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี



Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงาน EHA ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ ๗, ๘, ๙ และ ๑๐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครและไม่ผ่านการประเมิน EHA และไม่เคยสมัครเข้าประเมิน EHA และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน EHA ของ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมจำนวน ๖๐ คน

วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๒ นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ และบรรยายพิเศษ นโยบาย “ทิศทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” กิจกรรมการประชุม **ช่วงเช้า** ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย ตู่แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข และ นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ภาควิชาการประกอบด้วย การนำเสนอ “แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ ตลอดจน การขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลตามบทบาทของท้องถิ่น (EHA ๓๐๐๐) โดย นายประโชติ กราบกราน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม **ช่วงบ่าย** เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็น “การจัดการส้วมสาธารณะ (EHA ๓๐๐๑)” โดย เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น และ เทศบาลตำบลกลางใหญ่ จ.อุดรธานี โดยมี นายประโชติ กราบกราน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ต่อด้วยประเด็น “การจัดการสิ่งปฏิกูล (EHA ๓๐๐๒)” โดย เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง จ.สกลนคร เทศบาลตำบลตองโขบ จ.สกลนคร และเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โดยมี นางไฉไล ช่างดำ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๒ เป็นการประชุมกลุ่มย่อย ในหัวข้อ “อนาคตการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อระดมสมองในการพัฒนางาน EHA ในอนาคต จำนวน ๔ กลุ่ม ในประเด็นต่อไปนี้

๑. นโยบายการพัฒนา EHA ส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น
๒. ข้อมูล สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
๓. การพัฒนาบุคลากร และภาคีเครือข่าย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
๔. กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น และมีเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม จากนั้นเป็นการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย และผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

